



Nhạc & Lời: Trần Thiện Thanh

Người bỗng trở thành vì sao Bắc Đẩu,  
Lẻ loi tinh cầu đêm đen không dấu  
Một tối chớm hè đạn pháo chuyển mưa  
Cây "Cầu Ga" nhỏ anh qua anh qua

Vì sao Bắc Đẩu trôi dạt đêm mưa,  
Người xa cách người nước mắt tiễn đưa  
Đã thấy xót xa một lần anh đi  
Đã thấy xót xa từ ngày hôm qua

Đây thình không thiên thần lên tiếng hát,  
Chiêu hồn người từ hỏa ngục dương thế.  
Kìa bầu trời Ngọc Bích đã thên thang.  
Ôi lời mời gọi anh bước chân sang.

Xin muôn năm như vì sao sáng đó  
Hỡi người định mệnh là vì sao lẻ.  
Dậy đi Bắc Đẩu! Dậy đi Bắc Đẩu!  
Bùng mắt dậy soi sáng thiên thu.

Người tên "Bắc Đẩu" chết trận hôm nao?  
Một áo quan đóng vội một chuyến cuối phiêu du  
"Có thấy dấu chiến xa của người của hôm qua  
?"  
"Có thấy chiếc mũ đen của người lạc trong  
đêm?"

Người tên "Bắc Đẩu" chết trận La Vang,  
Liệt xác ba lần Ngọc Bích cũng tan  
Chỉ còn vì sao thôi chỉ còn vì sao thôi  
Cuộc đời vài mươi năm người vội về xa xăm



Đại Úy Nguyễn Ngọc Bích

Cố Thiếu Tá Nguyễn Ngọc Bích tốt nghiệp Khóa 18/SQTĐ Thủ Đức và Khóa 13 Sĩ Quan Cán Bản Thiết Giáp. Anh là Chi Đoàn Trưởng Chi Đoàn 218 thuộc Thiết Đoàn 18 Kỳ Binh QLVNCH. Đơn vị anh đã từng lập công trong trận tái chiếm căn cứ Alpha trên chiến trường Campuchia và đã được trao tặng huân chương Anh Dũng Bội Tinh Ngành Dương Liễu.

Mùa Hè Đò Lúa 1972, Thiết Đoàn 18 KB được lệnh tăng cường cho chiến trường Quảng Trị, phía bắc sông Thạch Hãn. Một quả pháo 130mm của địch quân CSBV đã rơi ngay chiếc Thiết vận xa M-113 của Đại Úy Bích và anh đã tử trận. Ngày 27/4/1972, thi hài cố Thiếu Tá Nguyễn Ngọc Bích được di tản về Mỹ Chánh, Quảng Trị bằng quân xa GMC, đến Cầu Ga thì quân xa chở thi hài anh bị trúng đạn hỏa tiễn tầm nhiệt AT3, anh tử trận lần thứ nhì. Đồng đội đã đóng cho anh một chiếc áo quan tạm thời thứ hai và tiếp tục di tản, khi quân xa sang sông thì bị mắc lầy và xe anh trúng đạn pháo kích một lần nữa, anh tử trận lần thứ 3 trước khi thi hài anh được về với gia đình! Cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh nghe được câu chuyện thương tâm này, đã cảm kích và sáng tác bài hát BẮC ĐÁU để tặng người Anh Hùng Vị Quốc Vong Thân Thiết Kỳ QLVNCH Nguyễn Ngọc Bích. BẮC ĐÁU là danh hiệu truyền tin của cố Thiếu Tá Nguyễn Ngọc Bích.

